



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ บทบรรณาธิการ (22 ต.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์สารพัน ปัญหา (22 ต.ค.61)</p>	<p><b>ร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ</b></p> <p>-กล่าวว่า ผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ครม.ยังไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายเพื่อจัดเก็บเงินสมทบจากยาสูบเข้ากองทุนบัตรทอง ซึ่งอาจเป็นเพราะสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างกฎหมายในหลายประเด็นสำคัญ ดังนั้น ครม.ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบและรอบด้าน เพราะการเก็บเงินทบจากบุหรี่เข้ากองทุนบัตรทองครั้งนี้ถือเป็นเรื่องครั้งแรกหลังจากที่พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐมีผลบังคับใช้ โดยพิจารณาถึงเจตนาของผู้ร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ต้องการหลีกเลี่ยงมาตรา 26 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังฯ ซึ่งเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของกฎหมายที่รัฐบาลเขียนขึ้นเอง และเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีแก่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อไป</p> <p>-เสนอจดหมาย จากคนไทยไม่ตี้มเหล่า สงสัยว่าทำไมรัฐบาลไม่เก็บเงินสมทบจากสุราเข้าบัตรทองด้วย รัฐบาลไม่ควรเลือกปฏิบัติกับสินค้าบาป</p>
<p>มติชน เดอะเนชั่น (22 ต.ค.61)</p> <p>เว็บไซต์ประชาชาติ ธุรกิจ (22 ต.ค.61)</p> <p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p>	<p><b>การใช้บริการห้องฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว จากปัญหาผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะมาก ไปรักษาที่รพ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว แต่ถูกแพทย์เวรห้องฉุกเฉินให้กลับบ้าน ระบุว่า รพ.ไม่ใช่เซเว่นฯ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม จนสสจ.สระแก้วต้องขอโทษนั้น นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า แพทย์ประจำพ.ศรินครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อให้สังคมเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับห้องฉุกเฉิน ว่า มีไว้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรืออุบัติเหตุที่รุนแรง ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เสียชีวิตหรือพิการได้, ไม่ใช่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนอกเวลาราชการ, ไม่ได้รักษาผู้ป่วยจนหาย แต่แค่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแบบเร่งด่วน เมื่ออาการปลอดภัยแล้วจะส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางต่อไป, ไม่ได้มีไว้เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหาร สายสวนปัสสาวะ ฉีดวัคซีน ขอรับยาที่หมดกอนกำหนด, มีจำนวนเจ้าหน้าที่และความพร้อมที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น, มีระบบคัดกรองผู้ป่วยและให้การรักษาตามความเร่งด่วนของโอกาสเสียชีวิต, ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เคยปิดแม้จะมีภัยพิบัติ และเป็นบริการทางการแพทย์ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ต่างจากร้านสะดวกซื้อที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงไม่อยากให้ทำลายกำลังใจ ทำลายความตั้งใจของบุคลากรทางการแพทย์</p> <p>-เสนอบทความ โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข กรรมการแพทยสภา และโฆษกแพทยสภา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย 10 ข้อ ข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย 7 ข้อ และประกาศแพทยสภา เรื่องเวชปฏิบัติที่ดีสำหรับแพทย์ และให้ความเห็นว่าหากเรื่องลูกกลม และแพทย์ยังไม่แสดงเจตนาว่าไม่ได้ตั้งใจ ไม่มีการขอโทษ เลขาธิการแพทยสภาสามารถตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นได้</p> <p>-กล่าวว่า 2 อาชีพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ กรณีที่แพทย์ปฏิเสธผู้ป่วยที่มาขอรับการตรวจรักษาในตอนดึกว่ารพ.ไม่ใช่เซเว่น และกรณีผู้โดยสารการบินไทยชั้นเฟิร์สคลาส ต้องสละที่นั่งให้นักบิน โดยกรณีของแพทย์ สอบสวนพบว่าแพทย์ทำงานหนักจนป่วย และเครียดกับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาใช้บริการพร้อมกันจำนวนมาก ซึ่งสสจ.ได้ให้ข้อมูลด้วยว่าทุกวันนี้บุคลากรสาธารณสุขในรพ.ทุกแห่งให้บริการเกินกำลัง เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ทำให้เกิดความแออัดในรพ. ซึ่งผู้เกี่ยวข้องกำลังพยายามแก้ไขปัญหา การทำความเข้าใจด้วยข้อมูลดังกล่าวจึงน่าจะช่วยให้ข้อพิพาทลดลง ขณะที่แพทย์ระมัดระวังการปฏิบัติต่อคนไข้มากขึ้น</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา</p>	<p><b>สุราชุมชน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ กล่าวถึงกรณีที่มีสื่อฯ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตในท้องที่ จ.แพร่บางรายรีดส่วยจากผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชน ว่า ได้สั่งการให้ย้ายจนท.ที่มีปัญหาออกนอกพื้นที่ก่อนสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนการจัดระเบียบการจำหน่ายสุราที่มีการขอใบอนุญาต ชุดทำงานจัดระเบียบสังคมพบมีร้านค้าละเมิดกฎหมาย ทั้งการเปิดจำหน่ายสุราโดยมิชอบ, ปล่อยให้เด็กเยาวชนเข้าไปใช้บริการ หรือสร้างความเดือดร้อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ราคาขาย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมระหว่างทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนาสังคม และวัฒนธรรม จังหวัด ควบคุมอย่างเต็มที่ จุดที่มีการสั่งปิดแล้วจะเปิดบริการอีกไม่ได้</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>ปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีชาวบ้านหมู่ 6 ต.หลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ร้องเรียนอบต.หลุมรั้งว่าโรงงานขนาดใหญ่ปล่อยน้ำเสียลงไร้อ้อยและลำน้ำสาธารณะ ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อตาย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งว่า โรงงานได้แก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วจึงอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อ แต่ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบอยู่ ขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยแก้ไข</p> <p>ล่าสุด นายอำเภอ จนท.สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขอำเภอ ทหาร ตัวแทนบริษัท และ ตัวแทนชาวบ้าน ได้ประชุมร่วมกัน เบื้องต้นพบว่าโรงงานที่ถูกร้องเรียน คือ บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกองไทย อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้กำชับและสั่งการให้โรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และสั่งให้เรือถอนท่อน้ำทิ้งที่ระบายเข้าสู่ไร้อ้อยของประชาชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ต.ค.นี้</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (22 ต.ค. 61)</p>	<p><b>โรคไม่ติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ด้านโรคไม่ติดต่อ ให้การยอมรับว่าไทยมีผลงานการติดตามควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยเป้าหมายต่อไปคืออันดับ 1 ของโลก</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ The Nation (22 ต.ค. 61)</p>	<p><b>ระบบฟาสต์แทร็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ในปี 2562 รพ.สธ.มีนโยบายลดการเสียชีวิตจากสาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทย 3 โรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อในกระแสเลือด และการบาดเจ็บจากการจราจร โดยปรับปรุงกระบวนการดูแลผู้ป่วยให้รวดเร็ว จัดช่องทางพิเศษให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมภายในเวลา Golden period เพื่อลดความพิการและเสียชีวิต โดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันเฉียบพลันที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกได้รับการผ่าตัดภายใน 90 นาที ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง ได้รับการเจาะเลือดเพาะเชื้อก่อนให้ยาปฏิชีวนะและสารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยเร็วที่สุด และผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงทางสมองได้รับการผ่าตัดโดยเร็วที่สุด เพื่อลดการเสียชีวิตให้น้อยกว่าร้อยละ 45</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ (22 ต.ค. 61)</p>	<p><b>พฤติกรรมในดาร์กเว็บ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีดีเจสาวรับลูกแมวไปเลี้ยง แต่ทำร้ายจนตาย โดยเผยแพร่คลิปแบบไลฟ์สดในเว็บไซต์ที่เรียกว่าดาร์กเว็บ ซึ่งจะมีผู้ชมจ่ายเงินสกุลบิตคอยน์แลกกับคำสั่งการทารุณสัตว์โดยวิธีการต่างๆ ว่า บุคคลเหล่านี้มีความผิดปกติในพฤติกรรม ยังสรุปไม่ได้ป่วยทางจิตหรือไม่ เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดจากแรงจูงใจหรือจิตใต้สำนึก</p> <p>ด้านนพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กล่าวว่า พฤติกรรมทารุณสัตว์เกิดได้ทั้งจากอารมณ์หรือการต่อต้านสังคม ซึ่งตำรวจอาจต้องนำตัวมาตรวจสอบวิเคราะห์ แต่มีความผิดตามพ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์อย่างชัดเจน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ (22 ต.ค. 61)</p>	<p><b>โครงการ “ทำดีให้คนมองเห็น” รพ.บ้านแพ้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ พงศ์ทวีกร ผอ.รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แลงข่าวโครงการ “ทำดีให้คนมองเห็น” ระดมทุน 400 ล้านบาท สร้างรพ.จั๊กขุบ้านแพ้ว ให้เป็นรพ.เฉพาะทางตาแห่งแรกที่สร้างขึ้นจากพลังของภาคประชาชน และจัดหาเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สั้น “ช่วยคุณหมอ” โดยมี ธนัญชัย ศรีศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดังระดับโลกช่วยถ่ายทอดความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งที่ผ่านมา รพ.บ้านแพ้วในฐานะทีมผ่าตัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 100,000 คนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ให้พ้นจากภาวะตาบอด</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch